



ที่ นร ๐๑๑๙/๓๖๖๙

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ที่ นร ๐๔๐๓ (กร ๒)/๕๗๕๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่กำหนดให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานให้คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กำกับการบริหารราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการที่จะจัดทำเป็นโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จิตอาสาไปช่วยงานภาครัฐและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประกอบด้วยงานด้านการพัฒนา งานช่วยเหลือภัยพิบัติ และงานกิจกรรมพิเศษ ทั้งนี้ การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการประกอบด้วย (๑) ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (๒) คณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งจะทำหน้าที่สนับสนุนและประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และหน่วยงานภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่ประสานงานระหว่างศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริและคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน

๑.๒ ในคราวประชุมคณะกรรมการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติให้ทุกส่วนราชการดำเนินการรายงานผลการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อดำเนินการรวบรวมเสนอให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและคณะรัฐมนตรีรับทราบ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีมติให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ

๓. ความเร่งด่วน ...

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เป็นการรายงานผลการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ ให้คณะรัฐมนตรีทราบ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติตามข้อ ๒

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

๔.๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสามัคคีประชาชนมีความสุข ประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืน โดยหน่วยราชการในพระองค์เป็นผู้กำกับดูแลปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มีหน้าที่ควบคุมอำนวยการ และประสานการปฏิบัติ เพื่อให้การจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานเป็นไปตามพระราชโบายและสมพระเกียรติ ดังนั้น กองกิจการในพระองค์ ๙๐๔ จึงขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายผู้แทนของรัฐบาลเพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

๔.๒ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดเจ้าหน้าที่ระดับที่เหมาะสมตามหลักการที่ประชุมร่วมของกระทรวงมหาดไทยกับคณะทำงานกองกิจการในพระองค์ ๙๐๔ เป็นผู้แทนของรัฐบาลเพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และผู้ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายเป็นกรรมการ และเลขานุการ เพื่อสนับสนุนและประสานการทำงานกับหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดทำยุทธศาสตร์และการนำแนวทางพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามพระราชโบายและสมพระเกียรติ

๔.๓ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีมติมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ในขณะนั้น) และผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพศิน โกมลวิษณุ ในขณะนั้น) เป็นผู้แทนของรัฐบาลไปประจำที่กองอำนวยการจิตอาสา สำนักพระราชวัง เพื่อทำหน้าที่ประสานงานการปฏิบัติงานของจิตอาสาในเรื่องต่าง ๆ กับสำนักพระราชวัง

๔.๔ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นกรรมการ และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการมีหน้าที่และอำนาจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานในการน้อมนำ

แนวพระราชดำริ ...

แนวพระราชดำริมาดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามพระบรมราโชบายและสมพระเกียรติ กำหนดนโยบาย และแนวทางการดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการประสานงานที่เกี่ยวกับ โครงการจิตอาสาพระราชทาน อำนวยการ ประสานงาน และบูรณาการทำงานร่วมกันของจิตอาสาจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานสนับสนุนการทำงานตามความจำเป็น และเหมาะสม

๔.๕ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นที่ปรึกษา ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นกรรมการ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขาธิการ และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการและเลขาธิการร่วม มีหน้าที่และอำนาจในการ อำนวยการ กำกับดูแล สนับสนุนและประสานการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชนทราบ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานสนับสนุนการทำงานตามความจำเป็น และเหมาะสม

๔.๖ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานของ ส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๔.๖.๑ กระทรวงมหาดไทย ได้รายงานผลการลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน ปัจจุบันมีประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทานแล้ว จำนวน ๗,๐๒๕,๖๗๑ คน แยกตามเพศ ได้แก่ ชาย ๓,๑๕๕,๖๒๔ คน หญิง ๓,๘๗๐,๐๔๗ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) จำแนกตามพื้นที่ ดังนี้

จำแนกตามพื้นที่ (ภูมิภาค)	ตั้งแต่เริ่มโครงการ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ (คน)	มกราคม ๒๕๖๖ (คน)	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (คน)	มีนาคม ๒๕๖๖ (คน)
กรุงเทพมหานคร	๔๕๙,๗๕๖	๔๖๐,๕๐๘	๔๖๒,๒๓๓	๔๖๓,๐๕๐
ส่วนภูมิภาค	๖,๕๕๕,๙๑๕	๖,๕๕๙,๕๖๓	๖,๕๕๖,๘๐๒	๖,๕๖๒,๖๒๑
รวม	๗,๐๑๕,๖๗๑	๗,๐๑๐,๐๕๑	๗,๐๑๙,๐๓๕	๗,๐๒๕,๖๗๑

๔.๖.๒ การจัดกิจกรรมจิตอาสาของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๑๖ หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๐๒๘,๑๔๗ คน ประกอบด้วย จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ และวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ดังนี้

การจัดกิจกรรม	หน่วยงานภาครัฐ	จำนวน (ครั้ง)
จิตอาสาพัฒนา - การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดศาสนสถาน โรงเรียน ชุมชน สถานที่สาธารณะ	กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง	๑๗,๒๙๙

การอำนวยการ ...

การจัดกิจกรรม	หน่วยงานภาครัฐ	จำนวน (ครั้ง)
<ul style="list-style-type: none"> - การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน - การบริจาคโลหิต และหน่วยบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ - มอบทุนการศึกษา สิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง - การปลูกต้นไม้ และพัฒนาแหล่งน้ำ (ขุดลอกคลอง การฉีดจุลินทรีย์ลดปัญหาน้ำเน่าเสีย และกำจัดวัชพืช) - จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และบริการคำแนะนำให้แก่ประชาชน เช่น การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และวิชาชีพ ความรู้ด้านการออม และความรู้ด้านเกษตร 	ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
จิตอาสาภัยพิบัติ <ul style="list-style-type: none"> - การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย วาดภัย และภัยหนาว (มอบถุงยังชีพ บริจาค สิ่งของ เครื่องกันหนาว และทำความสะอาดพื้นที่) และการทำแนวป้องกันไฟฟ้า และทำฝายกันน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย - การอบรมการป้องกัน ระวังอัคคีภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ 	กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	๕๘๑
จิตอาสาเฉพาะกิจ <ul style="list-style-type: none"> - การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่เข้าร่วมรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ - การจัดเตรียมสถานที่และร่วมพิธีเนื่องในวันสำคัญ - การบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 	กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	๓๓๖
วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ของหน่วยงานภาครัฐ ได้บรรยายความรู้ เช่น <ul style="list-style-type: none"> - บทบาท หน้าที่ กิจกรรมจิตอาสา - สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย - จิตอาสากับการเปลี่ยนแปลงประเทศ 	กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	๔๙
รวม		๑๘,๒๖๕

๔.๖.๓ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการในภารกิจของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานโดยการลงพื้นที่ และรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) โครงการในภารกิจของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รายงานผลการดำเนินงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว ได้แก่ โครงการที่ได้รับเงินพระราชทานบริจาคช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติภาคใต้

(๒) เข้าร่วมการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม ๑๑ ครั้ง สรุปได้ ดังนี้

๑) รับทราบสถานการณ์ในภาพรวม เช่น สภาพอากาศ สาธารณภัย ที่สำคัญ ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ ระดับน้ำแม่น้ำโขง สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 การเตรียมความพร้อมและการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ การปฏิบัติภารกิจจิตอาสาเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายภายในหมู่บ้าน/ชุมชนของหัวหน้าจิตอาสาประจำจังหวัด ผลการดำเนินโครงการที่สำคัญและกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน และการประชาสัมพันธ์ภารกิจจิตอาสาผ่านช่องทางต่าง ๆ

๒) รายงานผลการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศดูแลในเขตเมืองที่เกิดจากรถยนต์ การก่อสร้าง และการเผาอบ ๆ เมือง การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดมหาสารคาม มีปัญหาเรื่องบุคลากรปฏิบัติงาน และการขาดแคลนน้ำ ซึ่งได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว และการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการที่สำคัญ

(๓) ลงพื้นที่ติดตามความต่อเนื่องของโครงการจิตอาสาพระราชทาน จำนวน ๘ โครงการ ประกอบด้วย ๑) โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน ๒) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ๓) โครงการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ๔) การติดตามการพัฒนาคอลงเปรมประชากรและโครงการบ้านมั่นคง จังหวัดปทุมธานี ๕) การพัฒนาคอลงโอง่าง ณ ท่าเรือสะพานโอสถานนท์ ๖) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ๗) โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ๘) โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 จังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งการลงพื้นที่ให้กำลังใจจิตอาสาภาครัฐและจิตอาสาภาคประชาชนที่ให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น

(๔) จัดกิจกรรมและสนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสา โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชน ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน มอบถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้แก่ชุมชน ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน (Fit it Center) การผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนโดยสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน ๓ ครั้ง ณ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จำนวน ๕๐๐ คน

(๕) การจัด ...

(๕) การจัดสัมมนาสร้างเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน “การขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชนมุ่งผลสัมฤทธิ์ (ครั้งที่ ๒)” เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สโมสรตำรวจ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยจิตอาสาภาครัฐ จิตอาสาภาคประชาชน องค์การมหาชน และสื่อสารมวลชน จำนวน ๔๕๑ คน ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ระดมความคิดเห็นจำนวน ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) การสร้างเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน ๒) ปัญหาที่ทำให้สังคมเมืองไม่น่าอยู่ และกระบวนการแก้ปัญหาในสังคมเมือง ๓) การสร้างค่านิยมที่เหมาะสมต่อการเป็นจิตอาสา และ ๔) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานจิตอาสา

(๖) จากข้อมูลรายงานผลการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน สรุปได้ว่าหน่วยงานภาครัฐได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๑ ของกิจกรรมจิตอาสาทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ และจิตอาสา ๙๐๔ ตามลำดับ ซึ่งการจัดกิจกรรมจิตอาสาของหน่วยงานเป็นประโยชน์ต่อประชาชน รวมทั้งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ภัยพิบัติ และการจัดกิจกรรมมีความต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกจังหวัด ทั้งนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้ประสานการดำเนินการในการจัดกิจกรรมจิตอาสาของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความรู้รักสามัคคี เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม อย่างต่อเนื่องต่อไป

๕. ข้อเสนอ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานของส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส)
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานจิตอาสาภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opm.go.th
โทร. ๐๒ ๒๘๓ ๔๘๒๒